
 

4. fundur í aðalstjórn Aftureldingar, miðvikudaginn 2. október 2019.  

________________________________________________ 

Fundurinn var haldinn á skrifstofu Aftureldingar kl. 17.30 

 

Mættir stjórnarmenn:  

Birna Kristín Jónsdóttir (BKJ), Kristrún Kristjánsdóttir (KK), Sigurður Rúnar Magnússon (SRM), Geirarður 

Long (GL), Gunnar Skúli Guðjónsson (GSG), og Erla Edvardsdóttir (EE) 

 

Mættir starfsmenn:  

Jón Júlíus Karlsson (JJK), framkvæmdarstjóri og Hanna Björk Halldórsdóttir (HBH), íþróttafulltrúi 

 

Dagskrá: 

1. Staða í knattspyrnudeildar 

Staða knattspyrnudeildar rædd. Ákveðið að boða knattspyrnudeild til fundar og leysa úr ágreiningi. 

2.   Fréttir af skrifstofu 

Búið er að skipuleggja Starfsdag Aftureldingar sem verður á 10. október næstkomandi. Skemmtileg 

dagskrá framundan. 

Sideline í farvegi og stefnt að því að hefja notkun um miðjan október. 

Knatthúsið verður klárt þann 16. október og tekið í þann dag. Rætt um vígsluathöfn o.fl. 

3. Rafíþróttadeild Aftureldingar 

Beiðni hefur borist til aðalstjórnar Aftureldingar varðandi stofnun Rafíþróttadeildar innan 

Aftureldingar. Ákveðið að vísa þessu erindi inn til formannafundar til umræðu. 

4. Beiðni frá handknattleiksdeild Aftureldingar 

Beiðni rædd. Ákveðið að hefja viðræður við Mosfellsbæ og afla upplýsinga um ferlið og skoða 

hvernig staðið sé að slíkum málum. 

5. Önnur mál 

SRM vakti athygli á því að passa persónuvernd varðandi myndbirtingu frá barnamótum félagsins. 

Nefndi dæmi um Arion banka mótið þar sem ákveðið var að birta ekki myndir. Ákveðið að skoða 

þessi mál nánari innan félagsins. 

Fundi slitið kl. 19.00 

Jón Júlíus Karlsson ritaði fundargerð. 

 

 


